
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
สมัยสามัญที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2559    

วันอังคารที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุสุมาลย์   

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม   

1. นายวีระชัย   พลาดอินทร์   ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ 
2. นายสมพงษ์  พลาดอินทร์    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายถาวร  หาดสูง    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นางสาวบุญแปง  หาดกุวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายอดิศร  อามาตย์มนตรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว    สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นางสาวเทียนทอง  สุดา    สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายสุริยา  พลาดอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสมจิต  ไสยสาลี    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายค ามา  อามาตมนตรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายวรเชษฐ์  ภาระหัตถ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง   ปลัดเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ 

ผู้มาร่วมประชุม 
14. นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์   รองนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
15. นายพูลชัย  ใยปางแก้ว   รองนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
16. นายประไพ  เถาวัลแก้ว   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
17. นายจร  ฉิมชัย    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลกุสุมาลย์  
18. นายวิจิตร  หัสดร      นายช่างโยธาอาวุโส 
19. นางศุภลักษณ์  ศรีสุวงศ์   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
20. นายวีระชัย  ปาระมี    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
21. นายรณรงค์  จอกกระโทก   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
22. นางมุกมณี  สุรินทร์    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
23. นางวรรณา  บุระค า    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
24. นางสาวนิชาภา  พลาดสุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
25. นางสาวพัชรี  วิเศษชู    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
26. นางสุภาวดี  แก้วหาวงค์   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
27. นางสุภาวดี  พลาดสุ    นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
28. น.ส.นงลักษณ์  ทิพสิงห์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
29. นายนพพร  ค าธิศรี    พนักงานขับรถยนต์ 
30. นายยงยุทธ  กะนะ    อปพร. 
31. นางสาวอมรรัตน์  เลาหวิโรจน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
32. นางสาวพรสุดา  พลาดอินทร์    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
33. นางสาวปนัดดา  งามวิทยานนท์                    ผู้อ านวยการกองคลัง 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.  

 
เรื่องท่ีประชุม 

 
นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
และประธานชุมชนทุกชุมชน  หัวหน้ากองทุกกอง  ได้เวลาเปิดการประชุมสภา
เทศบาลต าบลกุสุมาลย์  สมัยสามัญที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2560     เวลา  10.00  น.  
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบแล้ว  จึง
ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล  

 - ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มี 
- ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่  4  ครั้งที่  2
ประจ าปี  พ.ศ. 2559 เม่ือวันที่  20  ธันวาคม  2559 ทา่นสมาชิกท่านใดจะแก้ไข  
เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์ 

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  กระผมนายสุริยา  พลาดอินทร์  สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 ขอแก้ไขหน้า 2 ให้เพ่ิมเติมข้อความ ประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1      

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  หากไม่มีใครแก้ไขรายงานการประชุม  ขอมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ
ที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2559  เม่ือวันที่  20  ธันวาคม  2559 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติรับรอง  11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องก าหนดวัน  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ  สมัย
แรกประจ าปี  2561  และก าหนดจ านวนสมัยประชุม  ระยะเวลา  และวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญประจ าปี  ในแต่ละสมัยในปี  พ.ศ.  2560  (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 21)   
 
 
     

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาท้องถิ่น  น าไปปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
 (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

 -  ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ทราบเก่ียวกับการก าหนดระยะเวลาในการประชุมสภาท้องถิ่น  
ตามที่ท่านเลขาฯ  ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว  มีท่านใดจะเสนอ  

น.ส.เทียนทอง  สุดา  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ดิฉันนางสาวเทียนทอง  สุดา  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต  1 ขอเสนอการประชุมสมัยสามัญสมัยแรก  ประจ าปี  2561  เป็นวันที่  
12  กุมภาพันธ์  2561 ถึง วันที่  13  มีนาคม  2561 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอผู้รับรอง 
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นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  รับรอง  2  คน  นายค ามา  อามาตมนตรี  และ น.ส.บุญแปง  หาดกุวรรณ์ 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีใครเสนอ  ขอมติเห็นชอบจากสภาฯ  
ในการก าหนดวันประชุมสมัยแรกของปี  2561  คือ วันที่  12  กุมภาพันธ์  2561 ถึง 
วันที่  13  มีนาคม  2561   

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ 11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-   ให้สมาชิกสภาฯ เสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2560   

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ผมขอเสนอให้มีการประชุมสามัญประจ าปี  
2560  จ านวน  4  สมัย  และท่านประธานสภาฯได้แจ้งแล้วว่า  วันนี้เป็นการประชุม
สภาสมัยแรก  ผมขอเสนอดังนี้ 
สมัยที่  1  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2560    ถึง  วันที ่ 21  มีนาคม  2560 
สมัยที่  2  วันที่   19   พฤษภาคม  2560   ถึง  วันที่  9   มิถุนายน  2560 
สมัยที่  3  วันที่  15   สิงหาคม  2560     ถึง  วันที่  13  กันยายน  2560 
สมัยที่  4  วันที่  20  พฤศจิกายน  2560  ถึง  วันที่  19  ธันวาคม  2560 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอผู้รับรอง 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  รับรอง  2  คน  นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว  และนายถาวร  หาดสูง 
 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มีใครเสนอ  ขอมติเห็นชอบจากสภาฯ  
ในการก าหนดสมัยประชุม  ประจ าปี  2560  โดยก าหนดให้มีการประชุม  4  สมัย   
สมัยที่  1  วันที่  20  กุมภาพันธ์  2560    ถึง  วันที ่ 21  มีนาคม  2560 
สมัยที่  2  วันที่   19   พฤษภาคม  2560   ถึง  วันที่  9   มิถุนายน  2560 
สมัยที่  3  วันที่  15   สิงหาคม  2560     ถึง  วันที่  13  กันยายน  2560 
สมัยที่  4  วันที่  20  พฤศจิกายน  2560  ถึง  วันที่  19  ธันวาคม  2560 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติเห็นชอบ 11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องญัตติเพ่ือพิจารณา  
4.1  ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย  
ขอเชิญคณะผู้บริหาร 

นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์ 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 

เรื่อง  ขอรับการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
          ด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  
ขอรับการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  
หลักการ         ขอรับการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เป็นเงิน 70,000 บาท (เจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 
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เหตุผล          ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล  มีความ
จ าเป็นที่จะต้องบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีงบประมาณที่ต้ังไว้จ านวน  60,000 บาท  คงเหลือ  44,386 บาท  
ประกอบกับต้องซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ช ารุด  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอ
อนุมัติโอนงบประมาณเพ่ิมเติมเป็นเงินจ านวน  70,000 บาท  โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์  หรือโอนไปต้ังเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
          ฉะนั้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  คณะผู้บริหาร  จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลต าบลกุสุมาลย์  ขอรับการพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์  ประเภทบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์ ตามระเบียบต่อไป รายละเอียดการโอนตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดตามที่เสนอสภาฯ 
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นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  เชิญท่านสุริยา  พลาดอินทร์  

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายสุริยา  พลาดอินทร์  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต 2 ตามแบบที่ทางคณะผู้บริหารได้แจ้งสภาฯ  ไม่ได้ระบุจุดที่จะท าการ
ก่อสร้าง  ขอชี้แจงรายละเอียดมากกว่านี้ 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญคณะผู้บริหาร  

นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์ 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 

-  มอบหมายให้ ผอ.กองช่างเป็นผู้ชี้แจง 

นายวิจิตร  หัสดร 
(นายช่างโยธาอาวุโส) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมขอน าเรียนเก่ียวกับการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
เราไม่ระบุสถานที่ในการท าโครงการ เนื่องจากเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติในการ
จัดท า  ส่วนสถานที่จะขอหารือคณะผู้บริหาร  และสภาฯ เพ่ือพิจารณาหาจุดที่
เหมาะสมอีกครั้ง 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดท าซุ้ม  ถ้าหากเราจัดท าซุ้มที่สามแยกไปอ าเภอท่าอุเทน  
จะเหมาะสมมากกว่า  แต่ถ้าหากจะจัดท าที่หน้าตลาดจะท าให้ปิดบังทางจราจร  ขอ
ฝากสภาฯ เพ่ือพิจารณา 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านเลขาสภาฯ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  ชี้แจงเพ่ิมเก่ียวกับการจัดท าซุ้มฯ  ซ่ึงยังไม่สามารถระบุสถานทีใ่นการจัดท าได้ ถ้า
จะท าหน้าตลาด ต้องรอให้ทางหลวงอนุมัติให้ท าได้  ถึงจะทราบว่าจัดท าที่ไหน   

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ถ้าหากไม่มีใครอภิปราย ขอมติในการโอน
งบประมาณรายจ่าย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ประเภทบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  และโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ  ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง 
(เลขานุการสภาเทศบาลฯ) 

-  มีมติรับรอง  11  เสียง 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
เชิญท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านพูลชัย   ใยปางแก้ว 
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นายพูลชัย  ใยปางแก้ว 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 

-  ขอความร่วมมือในการแต่งกายชุดโส้ฯ ในวันที่  22  กุมภาพันธ์ เพ่ือร่วมต้อนรับ
คณะดูงานที่จะมาดูงานที่ศูนย์โส้  
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมจิต  ไสยสาลี 

นายสมจิต  ไสยสาลี 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

- เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมนายสมจิต  ไสยสาลี  สมาชิกสภา
เทศบาล  เขต  2 สอบถามคณะผู้บริหารเก่ียวกับการก่อสร้างสวนสาธารณะ  ไม่ทราบ
ว่าท าการก่อสร้างเสร็จหรือยัง   
-  เรื่องเสียงตามสายบางจุดชัด  แต่บางจุดไม่ชัดเจน  
-  เรื่องการจราจร  ซ่ึงมีปัญหาการย้อนศร  ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  น ามาปรึกษา  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญคณะผู้บริหาร  

นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์ 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 

-  ส าหรับสวนสาธารณะ  ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องของการส่งมอบ  และเครื่อง
ออกก าลังกายยังไม่เห็น  มอบหมายให้กองช่างเป็นผู้รายงาน 

นายวิจิตร  หัสดร 
(นายช่างโยธาอาวุโส) 

-  ขอชี้แจงเก่ียวกับการก่อสร้างสวนสาธารณะ  เนื่องจากเราไม่สามารถจะรู้ลึก   
เนื่องจากเทศบาลฯ  ไม่ใช่ผู้ว่าจ้าง  ซ่ึงตอนนี้อยู่ในช่วงดูแลบ ารุงรักษาเรื่องต้นไม้  ซ่ึง
อยู่ในเง่ือนไขของสัญญาจ้าง  และไม่ทราบว่างวดสุดท้ายมีงานอะไรบ้าง  ทราบ
รายละเอียดแค่นี้ 

นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์ 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 

-  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของสวนสาธารณะ  หากมีการส่งมอบ  ก็จะน่าเปิดฉลอง
งานวันสงกรานต์  และเราใช้ประโยชน์จากสวนสาธารณะในการออกก าลังกาย  
รวมถึงจัดงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
-  เรื่องการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย  เราได้มีการเช็คตรวจทุกวัน  หากมีจุดไหนที่
มีปัญหาก็ขอให้แจ้งทางเทศบาลฯ 
-  เรื่องการจราจร  ที่มีปัญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุ  ซ่ึงส่วนมากจะเกิดจากผู้ใช้ถนนมี
ความมักง่ายในการจราจร  ซ่ึงไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  ซ่ึงในส่วนนี้เราก็พยายามหา
แนวทางในการแก้ไขเพ่ือลดอุบัติเหตุให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านเทียนทอง  สุดา 

น.ส.เทียนทอง  สุดา  
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ขอน าเรียนเรื่องการตกปลาในห้วยสะเภอ  ซ่ึงตรงจุดนั้น
ห้ามตกปลา  แต่ก็เห็นคนมานั่งตกปลา  อยากให้มีมาตรการในการดูแล  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญคณะผู้บริหาร  

นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์ 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 

-  จะจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดไว้บริเวณที่ห้ามตกปลาตลอดล าห้วย 
 

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  เชิญท่านสมพงษ์  แซ่ฉั่ว 

นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอเพ่ิมล าโพงในชุมชนอรัญอาษา  เนื่องจากไม่ได้ยินเสียงตามสาย  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ -  ขอสอบถามเก่ียวกับงานกองสาธารณะสุขฯ  เพราะช่วงนี้เห็น ผอ. กองสาธารณะ
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(ประธานสภาเทศบาลฯ) สุขฯ  ลงพ้ืนที่ไม่ทราบว่าด าเนินงานในโครงการใดหรือไม่  
นายรณรงค์  จอกกระโทก 
(ผอ.กองสาธารณสุขฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ในช่วงนี้เริ่มด าเนินการในการลดปริมาณขยะให้น้อยลง  
ซ่ึงจัดท าตามแผนที่ได้ท าไว้  ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกับขยะอันตราย  ซ่ึงเราได้ก าหนด
วันเวลาที่จะร่วมรณรงค์  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง   
-  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเสวนาในการขับเคลื่อนเรื่องขยะ  ในวันที่  28  
กุมภาพันธ์  2560  ซ่ึงจะมีการลงนามร่วมมือกันในเขตอ าเภอกุสุมาลย์  ซ่ึง
รายละเอียดจะแจ้งเป็นหนังสือให้ท่านทราบอีกครั้ง  
-  ในการปฏิบัติงาน  จะก าชับการท างานของพนักงานให้มากขึ้น  

นายสุริยา  พลาดอินทร์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมขอเสนอปัญหาเพ่ือแจ้งต่อคณะผู้บริหาร  
เพ่ือให้ช่วยดูแล  เรื่องของการตัดต้นไม้ตรงประตูวัดป่าฝั่งกุฎิแม่ชี  และการดูแลเรื่อง
ไฟส่องสว่าง  ขอให้พิจารณาเปลี่ยนหลอดไฟสั้นเป็นหลอดไฟยาว  

นายกิตติกร  เลาหวิโรจน์ 
(รองนายกเทศมนตรีฯ) 

-   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุสุมาลย์  ต้อง
ขอขอบคุณสภาฯ  ที่ได้ให้การอนุมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พ้ืนที่ ทางคณะผู้บริหารมองเห็นความส าคัญในการพัฒนาทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลฯ  
คณะผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารให้ดีที่สุด  และจะพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลฯ 
ให้ครอบคลุมมากที่สุด  

นายวีระชัย  พลาดอินทร์ 
(ประธานสภาเทศบาลฯ) 

-  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผู้บริหาร   ตัวแทนชุมชน
ข้าราชการทุกกอง  ที่ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมประชุมในวันนี้ผมขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.  
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้พิมพ์/จดรายงานการประชุม 
                                            (นางมุกมณี  สุรินทร์) 
 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้บันทึก/เลขานุการสภาเทศบาล 
                                        (นางสาววราพรรณ  ม่วงทอง) 
 
 
 
ได้ตรวจถูกต้องแล้ว  เม่ือวันที่       
 

 
                              (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ  
                                        (นายสมจิต  ไสยสาลี) 

 
 

                        
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                          (นายสมพงษ์  แซ่ฉั่ว) 
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                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                        (นายครรชิต  พฤกษ์จันทร์) 
 
 

 
                              (ลงชื่อ)                                   กรรมการ 
                                            (นายถาวร  หาดสูง) 
 
 

                              (ลงชื่อ)                                   เลขานุการ/กรรมการ 
                                       (นายอดิศร  อามาตย์มนตรี) 
 
สภาเทศบาลได้รับรองแล้ว  เม่ือวันที่                                        
 
 

                              (ลงชื่อ)                                   ประธานสภาเทศบาลฯ 
                                       (นายวีระชัย  พลาดอินทร์) 
 
 
 
 
 
 


